

โฮมโปร ร่วมแบ่งปันความสุข ในโครงการ “แบ่งปันทีวี เพื่อห้อง”

บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา แบ่งปันความสุข ในโครงการ “แบ่งปันทีวี เพื่อห้อง” เพียงนำทีวีเก่า ขนาดตั้งแต่ 14 นิ้วขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุดถึง 3,000 บาท เมื่อซื้อทีวีใหม่ที่แผนกเดอะพาวเวอร์ ทุกสาขาของโฮมโปร และโฮมโปร พلاس ทั่วประเทศ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2557 – 30 เมษายน 2557

นายณัฐ จริตชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการตลาด บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับมูลนิธิกระจกเงา ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยการจัดทำโครงการ “แบ่งปันทีวี เพื่อห้อง” เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

เพียงนำทีวีเก่าที่ยังใช้งานได้ ขนาดตั้งแต่ 14 นิ้วขึ้นไป มาร่วมโครงการ รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท เมื่อซื้อทีวีใหม่ที่แผนกเดอะพาวเวอร์ ทุกสาขาของโฮมโปร และโฮมโปร พلاس ทั่วประเทศ โดยขนาดทีวีตั้งแต่ 14 – 29 นิ้ว รับส่วนลดมูลค่า 500 บาท 32 นิ้ว รับส่วนลดมูลค่า 1,500 บาท 40 นิ้ว ขึ้นไป รับส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท รับบริจาค ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2557 – 30 เมษายน 2557 โดยทางโฮมโปร จะนำทีวีเก่าที่ท่านนำมาแลก ส่งมอบให้กับทางมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธิกระจกเงานำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่อไป โดยทางโฮมโปรได้มีการบริการจัดรถรับถึงบ้าน

กลุ่มเป้าหมายจะเป็น โรงเรียน ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์และทัณฑ์สถาน กระทรวงยุติธรรม โดยแบ่งเป็น โรงเรียนทางภาคเหนือ 20 แห่ง ภาคอีสาน 20 แห่ง ภาคตะวันตก 20 แห่ง ภาคตะวันออก 20 แห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 แห่ง กรมราชทัณฑ์และทัณฑ์สถาน 130 แห่ง

โฮมโปร เชื่อว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างดี เพราะทางโฮมโปรได้ใช้ช่อง

ทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของโฮมโปรทุกสาขา และโฮมโปร พลัส ทั่วประเทศ ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อโครงการนี้จะได้แบ่งปันและมอบสิ่งดีๆ ให้น้องๆ ได้มีอนาคตที่สดใสต่อไป นายณัฐ ก่อวาทิงท้าย